



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน ๑ อัตรา


ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ และดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันศุกร์ ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านและไม่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย จะเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ให้ความเห็นชอบและจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ งานกาเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายอุทิศ บ้าแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านและไม่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

ได้ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ภาค ก คิดเป็นร้อยละ (%)	ภาค ข คิดเป็นร้อยละ (%)	ภาค ค คิดเป็นร้อยละ (%)	ผลการเลือกสรร (ผ่าน/ไม่ผ่าน)	เลขประจำตัวสอบ
๑	นายสด พันผุย	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๗๙.๐๐	ผ่าน	๐๐๑

หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องคะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

ลงชื่อ

(นายอุเทศ เบ้าแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย